



**DIỄN VĂN KHAI MẠC  
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THÚ Y  
(11/7/1050 - 11/7/2020)**

**TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

**Kính thưa:**

- Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hải Phòng;
- Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng;
- Các đồng chí Lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành;
- Các đồng chí Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thưa các vị khách quốc tế và toàn thể Quý đại biểu.

Thay mặt Bộ Nông nghiệp và PTNT, xin được nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, các vị khách quốc tế và các Quý vị đại biểu đã về dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thú y (ngày 11/7/1050 - 11/7/2020).

**Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quý vị đại biểu;**

Ngành Thú y là một trong số ít các ngành kỹ thuật chuyên sâu được Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 14/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Quyết nghị về việc thành lập Bộ Canh Nông, trong đó có Nha Thú y - Mực súc - Ngư nghiệp ở cấp Trung ương.

Vào năm 1949, mặc dù cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành sự quan tâm, gửi thư đến Hội nghị Thú y toàn quốc. Trong thư Bác viết: “*Chăn nuôi rất quan trọng cho kinh tế nước nhà. Mong toàn thể cán bộ Thú y xung phong thi đua ái quốc tìm cách thiết thực phát triển và bảo vệ gia súc. Mong các anh em chú ý mấy điều sau đây:*”

(1) *Phải nhận thức cho rõ rệt và phải tích cực thực hiện phương châm đem chuyên môn làm việc cho nhân dân;*

(2) *Phải sửa đổi lề lối làm việc theo những phương pháp mới. Gần dân, hiểu dân, tìm hiểu những kinh nghiệm của dân để phối hợp với sở trường khoa học của mình”.*

Đặc biệt, ngày 11/7/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 125-SL về bài trừ dịch tễ. Đây là một trong những văn bản pháp lý quan trọng đầu tiên của Chính phủ Việt Nam quy định về công tác phòng chống dịch bệnh động vật.

Để ghi nhận những công hiến, phát huy vai trò và truyền thống của Ngành Thú y, năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 664/QĐ-TTg lấy ngày 11/7 là “Ngày truyền thống của ngành Thú y”.

### **Kính thưa các Quý vị đại biểu,**

- Lịch sử Thú y Việt Nam bắt đầu vào tháng 9/1894, khi Viện Pasteur Nha Trang được thành lập. Ngay từ thời kỳ đó, việc nghiên cứu, sản xuất huyết thanh dịch tả trâu bò đã được thực hiện, mỗi năm sản xuất được trên 60.000 liều vacxin và 80.000 liều kháng huyết thanh các loại, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh lúc bấy giờ.

- Ngày 26/4/1956, liên Bộ Canh nông - Nội vụ - Tài chính ký ban hành Nghị định số 3 LB/NĐ về hệ thống tổ chức thú y các cấp.

- Năm 1966, sau nhiều năm phát triển với các tên gọi khác nhau và do yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, Bộ Nông nghiệp quyết định thành lập Cục Thú y.

- Năm 1993, Pháp lệnh Thú y lần đầu tiên ra đời, đánh dấu sự lớn mạnh của ngành Thú y Việt Nam, với 4 mục tiêu: Phát triển sản xuất; bảo vệ sức khỏe cộng đồng; bảo vệ môi trường và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền. Pháp lệnh Thú y sau đó được sửa đổi, bổ sung vào năm 2004.

- Tháng 6/2015, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, Chính phủ đã thông qua Luật Thú y. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để mọi tổ chức, cá nhân có liên quan, trong đó ngành Thú y đóng vai trò chính trong việc bảo vệ sức khỏe động vật, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường sinh thái.

Thực hiện các quy định của pháp luật về thú y, hệ thống cơ quan chuyên ngành về thú y được hình thành từ trung ương (Cục Thú y) đến cấp tỉnh, huyện và ở cấp xã có Ban Thú y hoặc nhân viên thú y xã. Ngoài ra còn có Viện Thú y, Phân viện Thú y miền Trung; các trường đào tạo về thú y; Hội Thú y Việt Nam và các hiệp hội khác về thú y; nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc thú y được thành lập và đi vào hoạt động.

### **Kính thưa các Quý vị đại biểu,**

Kể từ khi được hình thành, ngành Thú y đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển chung của ngành Nông nghiệp và của đất nước

#### **1. Công tác quản lý chuyên ngành thú y**

- Xây dựng được hệ thống văn bản pháp luật về thú y khá đồng bộ, hoàn chỉnh, phù hợp với yêu cầu, thực tiễn phát triển của đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.

- Cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; đã thanh toán và loại trừ hoàn toàn được bệnh dịch tả trâu bò vào năm 1978; đặc biệt đã kiểm soát và ngăn chặn được nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm, lây lan sang người như bệnh nhiệt thán, cúm gia cầm, dại, liên cầu khuẩn, lao bò,...; kiểm soát tốt các bệnh đỏ ở lợn, bệnh dịch tả lợn cổ điển, bệnh tai xanh,...; tổ chức xây dựng thành công hơn 2.000 chuồng, vùng chăn nuôi với hàng chục triệu gia súc, gia cầm an toàn dịch bệnh.

Trong nuôi trồng thủy sản, đã có giải pháp chuyển từ thế bị động sang chủ động với phương châm phòng bệnh là chính; chủ động tổ chức giám sát và xây dựng các chuồng, vùng nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh, mỗi năm giảm tổn thất hàng nghìn tỷ đồng cho người nuôi trồng thủy sản, tạo thuận lợi cho thủy sản phát triển mạnh, xuất khẩu qua các năm đạt khoảng 10 tỷ đô la Mỹ/năm.

- Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong việc đăng ký và giải quyết thủ tục kiểm dịch trên hệ thống hải quan một cửa quốc gia; góp phần giảm thiểu các thủ tục hành chính, thúc đẩy xuất, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát biên giới để ngăn chặn nhiều loại mầm bệnh nguy hiểm xâm nhiễm vào Việt Nam như bò điên, cúm H7N9, Ebola,...

- Công tác quản lý giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đã được đẩy mạnh, cả nước đã có trên 1.230 cơ sở giết mổ tập trung đã được quy hoạch và đi vào hoạt động, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

- Tất cả 100% nhà máy sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn GMP; áp dụng các công nghệ, quy trình và kỹ thuật tiên tiến nên đã sản xuất được trên 12.000 loại thuốc thú y, đáp ứng trên 80% nhu cầu trong nước, đặc biệt các loại thuốc và vacxin thú y chủ lực như vacxin cúm gia cầm, LMLM, tai xanh và đại,... hàng năm đã và đang xuất khẩu thuốc thú y sang hơn 40 quốc gia trên thế giới và thu về hàng chục triệu USD.

- Trong hợp tác quốc tế, Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức Thú y thế giới từ năm 1951. Từ đó đến nay, Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng, được OIE trao tặng “Kỷ niệm chương về thành tích cống hiến”. Vai trò và vị thế của Việt Nam về thú y luôn được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao và chọn làm mô hình điểm trong nhiều lĩnh vực.

- Trong công tác xúc tiến thương mại, Việt Nam đã đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi sang các nước trên thế giới, với tổng giá trị gần 1 tỷ USD/năm, tiêu biểu như: xuất khẩu thịt gà chế biến sang Nhật Bản; xuất khẩu sản phẩm sữa sang hơn 50 nước, trong đó có Trung Quốc; và nhiều mặt hàng chăn nuôi khác được xuất khẩu sang hàng chục nước. Hiện nay, nhiều địa phương, doanh nghiệp xây dựng các chuỗi chăn nuôi an toàn dịch bệnh để xuất khẩu.

## **2. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển sản xuất**

Các đơn vị của ngành Thú y đã tổ chức nghiên cứu, chuyển giao công nghệ để sản xuất được nhiều loại thuốc thú y và vacxin phòng bệnh cho động vật. Đến nay chúng ta đã có 10 doanh nghiệp sản xuất được trên 150 sản phẩm vacxin các loại; trong đó đã sản xuất được hầu hết các loại vacxin phòng các bệnh quan trọng như vacxin cúm gia cầm, tai xanh, lở mồm long móng, đại và nhiều sản phẩm phục vụ công tác chẩn đoán, xét nghiệm.

Các công trình nghiên cứu về đặc điểm dịch tễ đã cung cấp cho các cơ quan quản lý các căn cứ khoa học và đề xuất các giải pháp về chủ động giám sát, phát hiện sớm, xử lý dịch bệnh khi mới phát hiện, do đó đã nhanh chóng kiểm soát tốt các loại dịch bệnh.

Với những thành tựu trong nghiên cứu khoa học thú y, các tập thể và cá nhân đã được tặng nhiều huân, huy chương, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, ngành; điển hình là năm 2005, rất vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho công trình: “*Nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ, chế tạo vắc-xin vi khuẩn phòng bệnh Đóng dấu, Tu huyết trùng và Tiêu chảy ở lợn*”; giải thưởng Nhà nước cho công trình: “*Nghiên cứu phòng chống bệnh Tiễn mao trùng và bệnh sản lá gan trâu bò ở Việt Nam*”; giải thưởng Kovalevskaia cho tập thể cán bộ khoa học nữ.

## **3. Công tác đào tạo về thú y**

Nói đến thành công của Ngành Thú y, không thể không nói đến công lao của các cơ sở đào tạo về thú y. Hiện cả nước có hơn 20 trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các đơn vị tham gia công tác đào tạo, giảng dạy Thú y; với đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu hùng hậu và được đào tạo bài bản tại nhiều nước phát triển trên thế giới. Nhờ đó, Ngành Thú y đã đào tạo được nguồn nhân lực thú y sáng tâm đức, vững tay nghề, giỏi chuyên môn và có nhiều kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu ngày

càng cao của ngành, yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Đến nay, các trường đã đào tạo thành công trên 90 tiến sĩ, gần 2.000 thạc sĩ và trên 18.000 bác sĩ thú y. Hiện còn hàng nghìn sinh viên đang theo học ngành thú y.

Tiêu biểu trong số các cơ sở đào tạo về thú y là Học viện Nông nghiệp Việt Nam, sau 64 năm trưởng thành và phát triển, đến nay, đã đào tạo được gần 10.000 bác sĩ thú y, gần 900 thạc sĩ, 70 tiến sĩ thú y phục vụ trên mọi miền của đất nước.

Với những thành tích và có đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của đất nước, ngành Thú y đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập; Huân chương Lao động các hạng; Huân chương Kháng chiến; danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cũng như các phần thưởng cao quý của các tổ chức quốc tế và các nước.

### **Kính thưa Quý vị đại biểu,**

Có được thành công trên là nhờ vào tinh thần không quản ngại khó khăn, thách thức, kể cả nguy hiểm đến tính mạng do thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều loại mầm bệnh lây từ động vật sang người của bao thế hệ ngành Thú y trong suốt 70 năm qua.

Để ghi nhận, biểu dương, khích lệ toàn ngành, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thú y, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi Thư chúc mừng, biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã chỉ đạo *"Ngành Thú y cần quyết liệt đổi mới, đoàn kết thống nhất, trách nhiệm, hiệu quả và chủ động hội nhập, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật,... Đây là những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành Thú y trong thời gian tới"*.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, tôi nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân, những người làm công tác thú y qua các thời kỳ luôn đoàn kết, sáng tạo, chủ động, quyết liệt tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Để đạt được những thành tích nêu trên, thay mặt lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, HTX, người dân, tổ chức quốc tế và toàn thể quý vị đại biểu đã luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, hỗ trợ cho Ngành Thú y nói riêng, Ngành Nông nghiệp nói chung; và đặc biệt bố trí dự các sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Thú y diễn ra trong các ngày 10-11/7/2020.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo và nhân dân thành phố Hải Phòng đã phối hợp rất chặt chẽ và hiệu quả trong công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Xin kính chúc đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và toàn thể quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

**Nguyễn Xuân Cường** - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT